



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร.๓๐๓๖

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๖/ ๗๒๓

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย/หัวหน้างานวินัยและนิติการ

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๙ ได้กำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาโทต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศภายใน ๔ ภาคการศึกษาปกติ และนักศึกษาระดับปริญญาเอกต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศภายใน ๖ ภาคการศึกษาปกติ นับตั้งแต่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา มิฉะนั้น จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา นั้น

เนื่องจากมีนักศึกษาระดับปริญญาโทที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๑๕ ราย และนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ราย ไม่สามารถสอบผ่านภาษาต่างประเทศภายในระยะเวลาที่ข้อบังคับฯ กำหนดไว้ คือ ภายในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐) และได้ยื่นคำร้องขอขยายเวลาสอบผ่านฯ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาโทจะขอลงทะเบียนเรียน รายวิชา ศป ๖๔๑ ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. กรณีนักศึกษาระดับปริญญาเอก ไม่เห็นชอบให้ขยายเวลาส่งผลการสอบผ่านภาษาต่างประเทศ และให้บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการจัดทำประกาศให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาไม่สามารถส่งผลการสอบผ่านฯ ภายใน ๖ ภาคการศึกษา ตามที่ข้อบังคับฯ กำหนดไว้ได้ ประกอบกับมีนักศึกษาระดับปริญญาเอก รหัส ๕๗ กรณีเช่นเดียวกันนี้ ได้ยื่นคำร้องขอลาออกและสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกใหม่ ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๒. สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๑๕ ราย มีนักศึกษาที่ลงทะเบียน รายวิชา ศป ๖๔๑ ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แต่ได้รับอักษร U (ไม่ผ่าน) จำนวน ๑๑ ราย และอักษร I (ไม่สมบูรณ์) จำนวน ๓ ราย ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนอักษร I เป็นระดับคะแนนกับอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา จำนวน ๑ ราย ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน วิชา ศป

๖๔๑ ในทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๗๐ ได้ระบุข้อความว่า “ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจออก ระเบียบ ประกาศ หรือกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจวินิจฉัยการ ดำเนินการใด ๆ ตามข้อบังคับนี้” จึงเห็นควรให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาการ ขอลายเวลาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโททั้ง ๑๕ ราย เพื่อยื่นผลการสอบผ่านภาษาต่างประเทศ ภายในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐) ก่อนนำเสนอ อธิการบดีวินิจฉัยและสั่งการต่อไป

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ พิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะว่า คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยควรพิจารณา กฎ ระเบียบให้รอบคอบ และดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับที่กำหนดไว้ ทั้งนักศึกษาในระดับ ปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนต้องช่วยตรวจสอบและช่วยกระตุ้นเตือน นักศึกษาให้ดำเนินการตามกำหนดเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการร้องเรียนในภายหลัง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. กรณีนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ ราย นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไม่ได้ลงทะเบียนทุกภาคการศึกษา จำนวน ๑ ราย และนักศึกษาระดับ ปริญญาโทที่ได้รับอักษร U (ไม่ผ่าน) จำนวน ๑๑ ราย

ที่ประชุมไม่เห็นชอบให้ขยายเวลา เนื่องจากไม่เป็นไปตามที่ข้อบังคับกำหนดไว้ ตามเสนอ และให้บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการจัดทำประกาศให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็น นักศึกษาต่อไป

๒. กรณีนักศึกษาที่ได้อักษร I (ไม่สมบูรณ์) จำนวน ๓ ราย ให้บัณฑิตวิทยาลัย
หารือร่วมกับงานวินัยและนิติการ และให้สรุปผลเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา และหรือแจ้งเวียน
ขอมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ และหาก
ผลการพิจารณา สามารถขยายเวลาได้ ให้ขยายเวลาส่งผลการสอบสวนมีผลถึงวันที่ ๔ สิงหาคม
๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ